

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๒/ว๑๑๑๓



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อสั่งการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงสาธารณสุข

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา/อธิบดีกรมทุกกรม/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง/
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๓/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ทุกแห่ง
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี และผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๒/ว ๘๘๘๙ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมรับมอบนโยบายและ
มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เพื่อมอบนโยบายและสั่งการ และเพื่อให้ทราบถึงสรุปเหตุการณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ และมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นั้น

ในการนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ได้มีข้อสั่งการดังต่อไปนี้

๑. กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความปลอดภัยทาง Cyber Security
ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวง ขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับข้อสั่งการ มาตรการต่างๆ
และติดตามสถานการณ์ การจัดการอย่างใกล้ชิด หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษามายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. การทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล ดูแลรักษา รวมถึงเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภายนอก อยู่ภายใต้กฎหมายที่สำคัญหลายอย่าง ทั้ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒,
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง จำเป็นต้องทำความเข้าใจว่า
ประเด็นอะไรที่ต้องดำเนินการบ้าง และขอให้หน่วยงานมีนิติกรเข้ามาร่วมในกระบวนการการดำเนินงาน
ด้านไซเบอร์ด้วยเพื่อปิดช่องโหว่เรื่องของการทำความเข้าใจกฎหมาย

๓. ให้เร่งรัดมาตรการปฏิบัติการระดับ Cyber Security ให้จัดทำแผนรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ตามแนวทางกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขด้านไซเบอร์ ปี ๒๕๖๕ ที่ทาง ศทส. ได้ประกาศ
เป็นแนวทางไว้แล้ว (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๕) หากมีข้อสงสัย
ให้สอบถามมา และขอให้ ศทส. เป็นหน่วยงานหลักในการลงไปติดตามให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขสามารถดำเนินการได้ครบถ้วน

๔. ขอให้...

๔. ขอให้ติดตามการยกระดับ Cyber Security ของหน่วยงานในการประชุม สป. สัปดาห์
ครั้งต่อไป ซึ่งจะจัดประชุมที่จังหวัดเลย ระหว่างที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนดการวันแรก จะดูงาน
ด้าน Cyber Security ซึ่งจะใช้ระบบเดิม คือการจับสลากให้ท่านผู้บริหารได้มาอธิบายว่าหน่วยงานท่านทำเรื่อง
Cyber Security อะไร อย่างไรบ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วถึง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๒๐๘
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๒๑๕